
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหางดง 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2566 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหางดง (ห้องคชสาร ชั้น 3) เทศบาลต าบลหางดง 

***************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายอรรณพ   จันทรบุตร   ประธานสภาเทศบาล 
2. ร้อยเอกสุเทพ   ปัญญา    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายกนก  วุฒิสรรพ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายจาตุรนต์   ดวงแสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายสุรศักดิ์   ศรีเมืองกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายปัน    เชียงภีระ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นายเจริญ   ใบงิ้ว    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8. นายบุญมา   ฝนห่าแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นายประเสริฐ   ค าคง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายนิกร   สิทธิธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางจันทร์ฉาย  ใบงิ้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางทรงศิริ   กองเพชร   เลขานุการสภาเทศบาล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์  นายกเทศมนตรี 
2. นายแสวง   ใบงิ้ว    รองนายกเทศมนตรี 
3. นายสุทัศน์  ญาณภาพ  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชรินทร์  อินทจักร์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายอุดมศักดิ์   ค าปวน    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา  ปลัดเทศบาล 
7. นายสาคร   การะหงษ์   ผู้อ านวยการกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสิริพร   สมบูรณ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นายสุพร  ธรรมะ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางปาริชาติ   ทุพแหม่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นางสาวเพลินศิริ   อนุวัฒนวงศ์   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นางสุนทรี   สุรินทร์    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
13. นางสาววรัทยา  ทิพย์ภราดร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  

 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
นางทรงศิริ  กองเพชร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล    และพนักงานเทศบาลทุกท่านค่ะ บัดนี้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
      ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ทั้ง 12 ท่าน ขอเรียนเชิญประธานสภา 
      เทศบาลต าบลหางดงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเรียน 
      เชิญท่านบุญมา  ฝนหาแก้ว สมาชิกสภาเขต 2 กล่าวน า 
      สวดมนต์ไหว้พระ 

นายบุญมา  ฝนห่าแก้ว   กล่าวน าไหว้พระสวดมนต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางทรงศิริ  กองเพชร   ล าดับต่อไปขอเชิญนางจันทร์ฉาย  ใบงิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล    ต าบลหางดง เขตท่ี 2 กล่าวค าปฏิญาณตน 

นางจันทร์ฉาย ใบงิ้ว   ข้าพเจ้านางจันทร์ฉาย ใบงิ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหางดง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เขต 2 ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง 
       ราชอาณาจักร ไทย ทั้ งจะซื่ อสั ตย์  สุ จริ ตและปฏิบัติหน้ าที่  
      เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

นายอรรณพ  จันทรบุตร   วันนี้สมาชิกสภาก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมสภาเทศบาลต าบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  
     ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.  
     ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหางดง (ห้องคชสาร ชั้น 3)  
     เทศบาลต าบลหางดง 

นายอรรณพ  จันทรบุตร  เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขาและ 
ประธานสภาเทศบาล   ที่ปรึกษา ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
     ต่อไปขอเชิญเลขาฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหางดงครับ 

นางทรงศิริ  กองเพชร  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหางดง  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล   ต าบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566  
     ตามที่สภาเทศบาลต าบลหางดง ได้มีมติเมื่อคราวในสมัยประชุม 
     สภาเทศบาลต าบลหางดงในสมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี 
      พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ก าหนดประชุม 
     สามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566  
     ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น ตาม 
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      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
       เทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2554   
      ข้อ 21 วรรคแรก ก าหนดให้ปิดประกาศเรียกประชุมสภาไว้ในที่ 
     เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง  จึงประกาศมาเพ่ือ 
     ทราบโดยทั่วกัน ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ลงนาม 
     นายอรรณพ จันทรบุตร ประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง 
     ขอบคุณค่ะ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอรรณพ  จันทรบุตร  ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ก็ขอแสดงความ
ประธานสภาเทศบาล      ยินดีกับสมาชิกสภาท่านใหม่ คุณจันทร์ฉาย  ใบงิ้ว สมาชิกสภา 
     เทศบาลต าบลหางดง เขต 2 ที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหางดง สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  
     ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 

นายอรรณพ  จันทรบุตร  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลต าบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตามที่ได้ส่งรายงาน 
     กา รประชุ ม ให้ ส ม าชิ ก สภา ได้ ศึ กษาล่ ว งหน้ า แล้ ว ขอ ให้ 
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อที่ 
     ประชุมสภาด้วยครับ 
นายเจริญ  ใบงิ้ว    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง รองประธานสภาและ
ประธานคณะกก.ตรวจรายงานการประชุมฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ รวมถึงท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง 
     นายกเทศมนตรี เลขาและที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วมประชุม  
     การตรวจรายงานการประชุม เป็นการแก้ค าผิดค าถูกให้เกิดความ 
     สละสลวยมากยิ่งขึ้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมครับ 

นายอรรณพ  จันทรบุตร  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือให้ค าเสนอแนะ 
ประธานสภาเทศบาล      เพ่ือให้เนื้อหาสาระครบถ้วน เชิญครับ หากไม่มี จะขอมติที่ประชุม 
     สภาเห็นชอบครับ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
     หางดง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อ 
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม     ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
      และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  มีมติเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้
ประธานสภาเทศบาล     ถามไหมครับ เรียนเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอเข้าสู่ระเบียบ 
     วาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 นะครับ เรื่องที่คณะกรรมการที่
ประธานสภาเทศบาล     สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาเทศบาล     5.1 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1 (วาระรับ 
     หลักการ) เชิญครับ 
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   ต าบลหางดง หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารที่เคารพ ระเบียบ 
     วาระที่ 5 เป็นเรื่องเสนอใหม่ เป็นเรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ 
     พร้อมเอกสารที่ประกอบแนบ ที่ได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
     ศึกษาก่อนล่วงหน้าแล้ว บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
      เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
     2567           

นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   หลักการขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณ 
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ซึ่งมีประมาณการ 
     รายจ่าย ดังนี้ ประมาณการงบประมาณรายรับทั้งสิ้นยอดรวม  
     108,329,500 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพัน 
     ห้าร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามประเภทรายได้ และหมวด 
     ต่าง ๆ ดังนี้ 
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นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   ก. ประเภทเงินรายได้ ยอดรวม 58,329,500 บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   1. ภาษีจัดเก็บเอง     ยอดรวม 22,409,500 บาท 
                        1.1 หมวดภาษีอากร ยอดรวม 5,600,000 บาท 
               1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
            ยอดรวม 1,937,500 บาท 
                        1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
             ยอดรวม 13,582,000 บาท 
                        1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
            ยอดรวม 500,000 บาท 
                        1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ยอดรวม 740,000 บาท 
               1.6 หมวดรายได้จากทุน ยอดรวม 50,000 บาท       
                                    2. ภาษีท่ีรัฐเก็บให้/แบ่งให้    ยอดรวม 36,920,000 บาท 
     ข. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ยอดรวม 49,000,000 บาท    
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   1. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น ยอดรวม 
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง    108,329,500 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่น 
     เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
      ก. ด้านบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 18,913,880 บาท 
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 17,762,400 บาท 
          2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   
                    1,151,480 บาท 
      ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 56,372,210 บาท 
          1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 39,360,010 บาท 
         2. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม 2,796,880 บาท 
          3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 490,440 บาท 
          4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 9,780,800 บาท 
          5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
           ยอดรวม 2,401,840 บาท 
          6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ   
           ยอดรวม 1,542,240 บาท 
     ค. ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 15,640,595 บาท 
                             1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
           ยอดรวม 15,340,595 บาท 
          2. แผนการพาณิชย์ ยอดรวม 300,000 บาท 
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      ง. ด้านการด าเนินงานอื่น ยอดรวม 17,402,815 บาท 
          1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 17,402,815 บาท 
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แยกเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   ประมาณการงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ยอดรวม 19,100,000 บาท 
        ประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น ยอดรวม 
     13,548,000 บาท สามารถแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
         1. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 10,668,000 บาท 
        2. แผนงานงบกลาง ยอดรวม  2,880,000   บาท 
      เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง 
     ของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     เทศบาลและแผนพัฒนาเทศบาลห้าปี  และสอดคล้องกับแผน  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตลอดปีงบประมาณ 
       พ.ศ.2567 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา 
     ให้ความเห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ขอบคุณครับ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้บรรยายเนื้อหาสาระได้
ประธานสภาเทศบาล     อย่างครบถ้วน ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 สมาชิกท่านใดมีความเห็นส าหรับสาระ 
     เพ่ิมเติมขอให้อภิปรายเพ่ือให้เนื้อหาสาระครบถ้วน เชิญครับ  
      เชิญท่านทรงศิริครับ 
นางทรงศิริ  กองเพชร   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนาง
เลขานุการสภาเทศบาล    ทรงศิริ  กองเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอสอบถามทางฝ่าย 
       บริหาร ดังนี้  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2567  
      ขอแจงรายรับในส่วนของหมวดรายรับจากสาธารณูปโภคและ 
     กิจการพาณิชย์ ซึ่งถ้าดูจากร่างเทศบัญญัติแล้ว ถ้าเปรียบเทียบจาก 
     ราย ได้ จ ากการประมาณการ  พ .ศ .  2566  หมวดราย ได้ 
      สาธารณูปโภค รายได้อยู่ที่ 2,420,000 บาท ซึ่งงบประมาณของ 
     พ.ศ. 2567 เหลือ 500 ,000 บาท ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง  
     ท าไมถึงเกิดการประมาณการแบบนี้ ซึ่งคิดว่ารายได้ตรงนี้ เป็น 
     รายได้จากกิจการพาณิชย์อยู่แล้วน่าจะเป็นรายได้ที่คงท่ี 
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นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   ขอชี้แจงในส่วนของค่าสาธารณูปโภคซึ่งไม่ใช่เป็นรายได้หลัก ไม่ใช่
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   รายได้จากตึกหรืออาคารพาณิชย์ที่ ให้ เช่า ความหมายของ 
      สาธารณูปโภคคือ การประปา การไปรษณีย์ การไฟฟ้า ส่วนใน 
     ตลาดสดนี้ จะขอชี้แจงว่าเมื่อก่อนเราให้การด าเนินการในส่วนของ 
     ค่าไฟฟ้าเป็นของเราเอง และน าเงินรายได้เข้าคลัง แต่เกิดปัญหา 
     และอุปสรรคในลักษณะของการขโมยใช้กระแสไฟ ท าให้รายได้เรา 
     รั่วไหล พอมาในช่วงหลังนี้จึงได้เกิดการขอความร่วมมือจากการ 
     ไฟฟ้า ได้ตั้งมิเตอร์ย่อย เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มีการขอติดตั้ง 
     มิเตอร์ ทั้งน้ าและประปา จ่ายตรงไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 
     บริษัทประปา จึงท าให้เรารับเงินในหน่วยนี้น้อยลง จึงขอเรียนว่า 
     ไม่ใช่เป็นเงินในส่วนของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ 
     ชี้แจงเพ่ิมเติมบางส่วนด้วย 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ส าหรับหมวดนี้เป็นหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ
ประธานสภาเทศบาล     พาณิชย์ อยากจะสอบถามว่ากิจการพาณิชย์ที่หมายถึงการซื้อการ 
     ขาย ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดประมาณการในหนึ่งปีห่างกันสองล้านบาท 
นางสิริพร สมบูรณ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสิริพร  สมบูรณ์ ขอชี้แจง
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ในส่วนของการประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับในหมวด 
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ เงินสนับสนุนจาก 
     กิจการสถานธนานุบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2566 มีการตั้ง 
     ประมาณการรับไว้กว่าสองล้านบาท ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเราไม่ได้ 
     ประมาณการไว้เพราะว่า ได้รับแจ้งจากทางกองคลัง ในส่วนของ 
     การเงินและบัญชีว่าเราประมาณการรายรับไว้ผิดหมวดรายรับซึ่ง 
     จะต้องโยกเงินส่วนนี้ ไปไว้ในอีกหมวดซึ่งเป็นหมวดรายได้จาก 
     ทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องไปอยู่ในค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด  
      ซึ่งจะต้องบริหารเงินให้อยู่ในหมวดรายรับที่ตรงกับยอดบัญชี  
      เงินไม่ได้หายไปไหนในส่วนนี้แต่เพียงแค่เปลี่ยนหมวดให้ตรงกับบัญชี 
     ขอบคุณค่ะ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ขอบคุณครับ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมครับ เชิญท่านสุเทพครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
ร้อยเอกสุเทพ  ปัญญา    เรียนท่านประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล    สภาทุกท่าน กระผมร้อยเอกสุเทพ  ปัญญา ขออนุญาตเรียนถาม 
     ท่านประธานสภาว่า เงินสะสมนี้เราจะมีการใช้ต่อปีหรือข้ามปีได้ 
     ต่อไปได ้
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นายอรรณพ  จันทรบุตร  มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมครับ จะขอถามเพ่ิมเติมในส่วนของหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล     4 ปี พ.ศ. 2566 งบเงินลงทุนจ านวน 11 ,388,850 บาท และ 
     ในปี พ.ศ. 2567 จ านวน 14,802,665 บาท ขออนุญาตให้ชี้แจง 
     เพ่ิมเติมหรืออธิบายในส่วนของจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้นมาประมาณ 
     สามล้านบาท 
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   ทุกท่าน หลักการการตั้งงบประมาณคือจะเป็นในลักษณะที่ เป็น 
     ปกติในการตั้งงบประมาณ เป็นการประมาณการรายรับ ซึ่งวิธีการ 
     ตั้งจะต้องตั้งให้เสมอกับปีที่ผ่านมา หรือต้องตั้งให้มากกว่าปีที่ผ่าน 
     มา ตามอ านาจและความสามารถของท้องถิ่น  ซึ่ งจะไม่ เกิน  
      ความสามารถจนเกินไป แต่เมื่อตั้งไปแล้วจะต้องมีงบลงทุนเพ่ือ 
     ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10% ของงบประมาณที่เราตั้งประมาณการ 
     รายรับไว้ ซึ่งจะมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเทศบาล  
      ค าว่างบลงทุนจะไปรวมถึงค่าครุภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าการซื้อรถขยะก็ 
     ถือว่าเป็นงบลงทุน หรือจะเป็นงบพัฒนา การท าถนนหรือราง 
     ระบายน้ า อันนี้ เป็นหมวดโครงสร้างพ้ืนฐานก็อยู่ในงบลงทุนด้วย  
     ซึ่งในปี 2567 เมื่อเราตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นมา ก็จะต้อง 
     ตั้งงบประมาณในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาไว้ไม่น้อยกว่า 10%  
      ซึ่งปีนี้ได้ตั้งไว้อยู่ที่ 14% เป็นไปตามกติกาและความเหมาะสมของ 
     ท้องถิ่นเอง 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด มี ข้ อ ส อ บ ถ า ม เ พ่ิ ม เ ติ ม ค รั บ  จ ะ ข อ ท่ า น 
ประธานสภาเทศบาล     นายกเทศมนตรีอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของงบลงทุนที่เกินมา จะได้ 
     น าเงินที่เกินมาไปลงทุนในส่วนไหนบ้าง 
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   ในส่วนของรายละเอียดตัวเลขขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ให้
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง    ข้อมูลเพิ่มเติม  
นายสุพร ธรรมะ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการกองช่าง     และตัวแทนของฝ่ายปกครอง ส าหรับงบลงทุนที่ได้รับมอบหมาย 
     เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ประกอบกับงบลงทุน ทั้งหมด 4  
     โครงการ ประกอบด้วย  
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      1. อาคารพาณิชย์ หน้า 163 ในงบลงทุนเพ่ือก่อสร้าง 
     อาคารพาณิชย์ จ านวน 2 คูหา ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัด 
     เชียงใหม่ ก็คือในตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง กว้างคูหาละ 4  
     เมตร รวม 2 คูหา 8 เมตร ลึก 8 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง 
     อาคารพาณิชย์ 1 หลัง จ านวน 1,056,000 บาท  
       2. โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จ านวน 4 คูหา หมู่ที่ 9  
     ตรงข้ามวัดบ้านดง กว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร งบประมาณทั้งหมด  
     2,237,000 บาท  
       3.โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยการ 
      ก่อสร้างหลังคาโดม กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 6 เมตร  
     พ้ืนที่ ร วม  1440 ตาราง เมตร  งบประมาณก่อสร้ า งทั้ ง สิ้ น  
     6,610,000 บาท 
       4. โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลต าบลหางดง 
     เป็นห้องกองช่าง จ านวนสองล็อค โดยใช้พ้ืนที่ 119 ตารางเมตร  
     งบประมาณท้ังสิ้น 1,599,665 บาท  
      งบประมาณค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงค่าเสื่อม 
     โทรมและค่าซ่อมต่าง ๆ จ านวน 300,000 บาท รวมงบประมาณ 
     ในการลงทุนของกองช่างทั้งหมด  11,802,665 บาท จ านวน 4  
     โครงการ ขอบคุณครับ 
นายสาคร  การะหงษ์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   ทุกท่าน กระผมตัวแทนจากกองสาธารณสุข นายสาคร  การะหงษ์  
     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการสอบถาม 
     หมวดงบประมาณการลงทุน ส าหรับในปีนี้ได้รับความกรุณาในการ 
     ตั้งหมดลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติหน้า  
     144 เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตันหก 
     ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์ 
     สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ซึ่งราคาตามมาตรฐาน 
     ครุภัณฑ์ ตามกรมบัญชีกลาง จ านวน 2,500,000 บาท ซึ่งงบใน 
     ส่วนนี้จะรวมอยู่ในงบของการก่อสร้างและการลงทุน ขอบคุณครับ 
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นางสิริพร  สมบูรณ์   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ดิฉันนางสิริพร  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    สมบูรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
     เ กี่ ย ว กั บ ง บ เ งิ น ล ง ทุ น ที่ ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย จ่ า ย ตั้ ง ไ ว้ 
      14 ,802 ,665 บาท ซึ่ ง เป็ นรายละเ อียดที่ อยู่ ใ นแผนงาน  
     อุตสาหกรรมและการโยธาที่ ผู้ อ านวยการกองช่างได้ชี้ แจง 
      รายละเอียดไปอีกส่วนหนึ่งรวมกับค่าครุภัณฑ์จากกองสาธารณสุข 
     และสิ่งแวดล้อม ที่ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นงบ 
     ลงทุนอยู่ ในหมวดงบลงทุนหน้า 115 เป็นงบลงทุนหมวดค่า 
      ครุภัณฑ์จ านวน 500,000 บาท เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
     ครุภัณฑ์ เพ่ือเป็นรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ 
       ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จอหรือป้าย 
     ประชาสัมพันธ์แบบ digital รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
       โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ  
     เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังน้ ามันบรรจุของ 
     รถบรรทุกน้ า เปลี่ยนระบบไฮดรอลิค ท าสีใหม่ทั้ งคัน เปลี่ยน  
      เครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีกองคลัง 
     เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 500 ,000 บาท ซึ่งจะรวม 
     ก้อนนี้ไปอีกหนึ่งก้อน เป็นที่มาของการประมาณการรายจ่ายงบ 
     ลงทุนไว้ที่  14,802,665 บาทค่ะ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมครับ ต่อที่หน้า 
ประธานสภาเทศบาล      143 เรื่องวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท ขอให้ท่าน 
     ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนช่วยชี้แจงในส่วนนี้ด้วยครับ อยากให้ปรับ 
     ให้เหมาะสม ดูสวยงามเพ่ือเป็นหน้าเป็นตาให้แก่หน่วยงานด้วย  
      คิดว่าเราจะสามารถโยกในส่วนไหนมาเพ่ิมตรงนี้เพ่ิมได้ไหม 
ร้อยเอกสุเทพ  ปัญญา    เรียนท่านประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล    สภาทุกท่าน กระผมร้อยเอกสุเทพ  ปัญญา ขออนุญาตเรียนถาม 
     ท่านประธานสภาว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนเครื่องแต่งกายของเจ้า 
     หน้าที่ ที่ได้ถามไว้ในครั้งที่แล้ว เรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ 
     เจ้าหน้าที่ป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการที่ให้การดูแล 
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นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   เรียนท่านประธานสภา ขอให้ข้อมูลในส่วนนี้ ว่ า  เงินจ านวน 
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง    10 ,000 บาทนี้  เป็นตัวตั้งซึ่งถ้าหากว่าเงินในจ านวนนี้ ไม่พอ  
      ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็จะขอมาเราก็จะสามารถโอนเงินก้อนอ่ืนไป 
     เพ่ือดูแลเพ่ิมเติมได้ แต่ที่ผ่านมา จากการท างานคิดว่าทีมงานของ 
     เทศบาลต าบลหางดงแต่งตัวดีแล้ว เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ 
     งบประมาณในการซื้อชุดจากสมาคมสันนิบาตเทศบาล ซึ่งทาง 
     ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีชุดส าหรับการท างาน  
     หน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็มีชุดส าหรับการท างานเช่นกัน นอกจากนั้นใน 
     ส่วนของคณะบริหารเทศบาลก็ได้มีการตัดชุดให้เพ่ิม โดยการใช้ 
     งบประมาณส่วนตัวเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานที่ผ่านมา  
     แต่ถ้าเป็นในส่วนของรองเท้า แว่นตา ที่จะต้องมีการสนับสนุนหาก 
     เป็นงานที่ต้องอันตราย ซึ่งคิดว่างบประมาณในส่วนนี้จะเป็นความ 
     กรุณาจากสภาเทศบาล ที่ได้ให้ความส าคัญ หากเห็นว่างบประมาณ 
     ในส่วนนี้น้อยเกินไปก็จะได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าร่างเทศ 
     บัญญัติปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสม โดยที่จะไม่ต้องมีการ 
     โอนเงินเพ่ิมทีหลัง ในส่วนของสวัสดิการที่ให้การช่วยเหลือและดูแล 
     เชื่อว่าเทศบาลต าบลหางดงสามารถดูแล โดยการบรรจุเป็นลูกจ้าง 
     ตามภารกิจได้ หากสามารถเพ่ิมเติมได้ ก็จะหาวิธีในการเพ่ิมเติม 
     อย่างเหมาะสม 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมครับ ตามเนื้อหา
ประธานสภาเทศบาล       สาระที่ท่านายกเทศมนตรีได้ให้ความกรุณาในการอธิบายนั้น 
       ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะขอมติจากสภาแห่งนี้ เรียนเชิญครับ 
มติที่ประชุม     ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
      และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  มตทิี่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน 11 เสียง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล        
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญท่านเลขาสภาชี้แจง 
นางทรงศิริ  กองเพชร    สืบเนื่องจากวาระการประชุมของระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอรับ
เลขานุการสภาเทศบาล     ความเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณา 
     ร่างเทศบัญญัติ แล้วลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
     แล้วนั้น เพ่ือให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง เป็นไปตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
       ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เรื่อง  
     การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 และข้อ 105  
      ให้สภาเทศบาลแต่งตั้ งคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
       ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่ 
     เกินเจ็ดคน ดังนั้น  จึ งขอเสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการ 
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 
     เจ็ดคน ขอทราบความเห็นที่ประชุมมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
     หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 
นายอรรณพ  จันทรบุตร  ขอบคุณครับ ขอหารือนะครับว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีกี่ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล        ที่ผ่านมามี 3 ท่าน เราจะคงไว้อย่างเดิมหรือเสนอใหม่  
นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารและฝ่ายประจ า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   กระผมนายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหางดง  
     เขต 1 คณะกรรมการแปรญัตติ ของปีที่แล้วมีจ านวน 3 ท่าน  
นายกนก วุฒิสรรพ์   ขอเสนอคงเดิมจ านวน 3 ท่าน ในการเป็นคณะกรรมการแปลญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
นางทรงศิริ  กองเพชร    ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปลญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน 
เลขานุการสภาเทศบาล      
นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอผู้ รับรอง 2 ท่าน คือท่านกนก  วุฒิสรรพ์ และท่านสุ เทพ  
ประธานสภาเทศบาล                 ปัญญาเป็นผู้รับรอง มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  หากไม่มีขอมติ 
     ทีป่ระชุมเป็นเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 3 ท่าน 
มติที่ประชุม     ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
      และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล)  ให้มี 
      คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน 
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นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเทศบาลที่ตนเห็นสมควรเป็นกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล        แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 เชิญท่านสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง ครับ 
นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง  ขอเสนอท่านกนก  วุฒิสรรพ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือท่านเจริญ  ใบงิ้ว และท่านสุเทพ  ปัญญา
ประธานสภาเทศบาล        เป็นผู้รับรอง มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปลญัตติคนที่  1  
     เพ่ิมเติมครับ  
ที่ประชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายกนก  วุฒิสรรพ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1  
นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเทศบาลที่ตนเห็นสมควรเป็นกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล        แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 เชิญท่านทรงศิริ กองเพชร ครับ 
นางทรงศิริ  กองเพชร    ดิฉันขอเสนอท่านสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง 
เลขานุการสภาเทศบาล      
นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือท่านจาตุรนต์  ดวงแสง และท่านบุญมา  
ประธานสภาเทศบาล        ฝนห่าแก้ว เป็นผู้รับรอง มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปร
     ญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 2 เพ่ิมเติมครับ  
ที่ประชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง เป็นกรรมการ 
       แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2  
นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเทศบาลที่ตนเห็นสมควรเป็นกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล        แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 เชิญท่านกนก วุฒิสรรพ์ ครับ 
นายกนก วุฒิสรรพ์   ขอเสนอท่านปัน  เชียงภีระ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายอรรณพ  จันทรบุตร   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน คือท่านนิกร  สิทธิธรรม และท่านประเสริฐ    
ประธานสภาเทศบาล        ค าคง เป็นผู้รับรอง มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติคนที่ 3 เพ่ิมเติมครับ  
ที่ประชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายปัน  เชียงภีระ เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง 
     เทศบัญญัติ คนที่ 3 
นายอรรณพ    จันทรบุตร   สรุปที่ประชุมนะครับสมาชิกสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล                          ร่างเทศบัญญัติครบทั้งสามท่านแล้วนะครับ มีดังต่อไปนี้  

1. นายกนก วุฒิสรรพ์ 
2. นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง 
3. นายปัน  เชียงภีระ 
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นายอรรณพ    จันทรบุตร   หน้าที่ของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัตินั้น คือ 
ประธานสภาเทศบาล                           พิจารณาร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว และ 
     เสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิมหรือตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
     พร้อมทั้งบันทึกรายงานยื่นต่อประธานสภาเทศบาลหลังเสร็จสิ้น 
     ตามวัน  เวลาที่ ก าหนดให้มีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรียนเชิญ 
     ท่านเลขาต่อครับ 
นางทรงศิริ  กองเพชร    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล     หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน จากการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติทั้ง 3 ท่าน 1. นายกนก วุฒิสรรพ์  
        2. นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง 
        3. นายปัน  เชียงภีระ 
      และในฐานะของเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหางดง ขอนัด 
       ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครั้งแรกในวันที่ 18  
     สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคชรัตน์  ชั้น 1  
     ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง     
นายอรรณพ    จันทรบุตร    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  
      พ.ศ.2554 ข้อ 49 ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
     ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติด้วย 
ที่ประชุม     ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลา 
     เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติใน 
     ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566  
     เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมคชรัตน์  
      ชั้น 1 ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง และวันที่ 25 สิงหาคม  
     2566 เวลา 10.00 น. ก าหนดให้เป็นวันพิจารณาค าแปรญัตติ 
     ร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
      พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ชั้น 1 ส านักงานเทศบาล 
      ต าบลหางดง 
 
-------------------------------------------------------- พัก 15 นาที --------------------------------------------------------- 
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นายอรรณพ    จันทรบุตร    จากที่ท่านร้อยเอกสุเทพ  ปัญญาได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องขอเงิน
ประธานสภาเทศบาล   สะสม ที่ไปที่มาของรายละเอียดในส่วนนี้ ขอเรียนเชิญท่านร้อยเอก 
     สุเทพ  ปัญญาอีกครั้งครับ 
ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่าน กระผมร้อย 
รองประธานสภาเทศบาล    เอกสุเทพ  ปัญญา ขออนุญาตเรียนถามเรื่องเงินสะสมที่เราได้ 
     สะสมไว้ จะใช้ปีต่อปีหรือสามารถใช้ได้ตลอด 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นางปาริชาติ  ทุพแหม่ง   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อ านวยการกองคลัง    ต าบลหางดง ท่านนายกเทศบาลต าบลหางดง และคณะผู้บริหาร 
     ทุกท่าน ขออภัยในความล่าช้าติดภารกิจในการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
     ค่ะ ขอชี้แจงในเรื่องของเงินสะสมที่ได้สอบถาม กรณีมีเงินสะสม 
     สามารถใช้ได้ตลอดหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสภา เงินสะสมตัว  
     นี้ในกรณีที่สามารถใช้ได้จะต้องมีเงินเพียงพอที่จะสามารถใช้ได้  
     จากเอกสารที่ได้แจกไปจะมียอดของเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  
     ตามนโยบายของบัญชีภาครัฐ จะมีความแตกต่าง ตอนนี้เรามีเงิน 
     สะสมอยู่ที่ 127,315,566.75 บาท ในยอดเงินสะสมยอดนี้จะ 
     ไม่ใช่เงินทั้งหมดรวมถึงสินทรัพย์ด้วยที่มีอยู่ ดังนั้นเมื่อเราจะใช้เงิน 
     สะสมจะต้องมีการพิสูจน์ยอดจากธนาคารก่อน จากนั้นจะต้องมี 
     การหักส ารองตามที่กฎหมายก าหนด ตามสถานะเงินฝากของ 
     ธนาคารประจ าวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มียอดเงินฝาก 
     ธนาคารรวมทั้งสิ้น 46,967,113.17 บาท เมื่อน ายอดดังกล่าว 
     มารายงานในพิสูจน์ยอดเงินสะสม เรามียอดเงินสดที่ฝากธนาคาร  
     ณ วันที่ 31 มีนา 2566 ซึ่งจะมีการสรุปปีละสองครั้ง จากยอดที่ 
     เห็นในเดือนมีนาคมเป็นเงินสะสมที่ไม่มียอดเคลื่อนไหว ซึ่งเราจะมี 
     การตัดเงินสะสมปีละหนึ่งครั้ง หลังจากที่ค านวณแล้วยอดเงินสะสม 
     ติดลบอยู่ 3,062,124.42 บาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายได้ในครั้งนี้ 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ซึ่งผู้อ านวยการ
ประธานสภาเทศบาล    กองคลังได้เตรียมข้อมูลจากการประชุมครั้งที่แล้วมาแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล    การประชุม จากเดิมมี 7 ท่าน ตอนนี้เหลือ 6 ท่าน เนื่องจากท่าน 
                                                อุไดย ฐานันดรกุล ได้เสียชีวิตลง 
นางทรงศิริ  กองเพชร    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเ พ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ.  2554  
      เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 และ105 ให้สภา 
     เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ประกอบด้วย 
     สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินเจ็ดคน  
     ดังนั้นจึงให้สมาชิกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
     ประชุม โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินเจ็ดคน  
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ตอนนี้ขอแต่งตั้งเพ่ิมเติมคณะกรรมการคนที่ 7 มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    เห็นเพ่ิมเติมเสนอคณะกรรมการคนที่ 7 เรียนเชิญท่านประเสริฐ  
     ค าคง ครับ 
นายประเสริฐ  ค าคง    ขอเสนอท่านจันทร์ฉาย  ใบงิ้วครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ได้แก่ ท่านนิกร  สิทธิธรรม และท่านกนก 
ประธานสภาเทศบาล    วุฒิสรรพ์ มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมคนที่ 7 อีกไหมครับ หากไม่มีขอ 
     มติที่ประชุมสภารับรองครับ 
มติที่ประชุม     ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
      และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านที่ 7 ได้แก่ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    จันทร์ฉาย  ใบงิ้ว ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง เรื่องอ่ืน ๆ เรียนเชิญท่านจาตุรนต์ 
ประธานสภาเทศบาล    ดวงแสง ครับ 
นายจาตุรนต์  ดวงแสง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ฝ่ายประจ าและ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    สมาชิกสภา กระผมนายจาตุรนต์  ดวงแสง สมาชิกสภาเทศบาล 
     ต าบลหางดง เขต 1 ผมมีอยู่สองถึงสามประเด็นที่จะน าเรียนสภา 
     แห่งนี้ ก่อนที่จะไปเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวาระที่ 8 ได้แก่  
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      - ประเด็นแรก ที่ทางท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหางดงได้พูด 
     ถึงเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ขอเสริมในส่วนนี้ ซึ่งจ าได้ว่าผมเคย 
     เสนอในที่ประชุมสภาในส่วนของอุปกรณ์พนักงานดับเพลิงซึ่งมี 
     ความส าคัญในการปฏิบัติติหน้าที่ของพนักงาน ที่จะต้องค านึงถึง 
     ความปลอดภัยของบุคลากรของเรา เครื่อง SCBA ไม่แน่ใจว่าได้มี 
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือสั่งซื้อหรือยัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญ 
     เป็นเสียงสะท้อนจากบุคลากรของเราในการท างาน เหตุเพลิงไหม้  
     ที่จะต้องช่วยเหลือ จึงควรมี อุปกรณ์ที่ครบครันในการท างาน  
      ฝากช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยครับ  
นายจาตุรนต์  ดวงแสง   - ประเด็นที่สองขอสอบถามในเรื่องของขยะ  ซึ่งตัวผมเองได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    น าเสนอในเรื่องนี้ เป็นประจ า เป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไข  
      ในส่วนของขยะที่เป็นขยะของตลาดสดเทศบาลต าบลหางดงที่มี 
     การทิ้งบริเวณหน้าห้องน้ า เราจะมีรถขยะจอดอยู่ประจ า ในหลาย 
     ช่วง เมื่อก่อนในช่วงเช้าจะมีปัญหาขยะนอกพ้ืนที่ ที่เราแก้ปัญหา  
     จะมาทิ้งในเวลาประมาณตีสองหรือตีสาม แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า 
     ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็จะมีขยะของนอกพ้ืนที่มาทิ้งตลอด 
      ป้ายที่เราน ามาติดนั้นแทบจะไม่มีความหมายเลย ซึ่งก็มีสิ่งต่าง ๆ  
                                                บดบังป้ายอีกด้วย ท าให้เห็นว่าไม่มีความเกรงกลัว เนื่องจากไม่มี 
                                                กฎระเบียบที่เคร่งครัด จะเห็นได้ว่าป้ายที่เราติดมีการระบุข้อความ 
                                                ใ น ก า ร ป รั บ จ า น ว น  2 , 0 0 0  บ า ท  แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร 
      ด าเนินการแต่อย่างไร จากภาพที่เห็นบริเวณที่สาธารณะตรงนั้น 
     พนักงานจัดเก็บขยะได้มีการอ านวยความสะดวกให้กับขยะนอก 
     พ้ืนที่เต็มคันรถ พนักงานของเราควรที่จะชี้ให้ดู แต่กลายเป็นว่า 
     ได้อ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือขนถ่ายขยะ ขอฝาก 
      ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลบุคลากรและ 
     ก าชับการด าเนินการในเรื่องของขยะนอกพ้ืนที่ด้วยครับ  

นายจาตุรนต์  ดวงแสง   - ประเด็นต่อไปจากการที่ได้คุยกับท่านเจริญ  ใบงิ้ว ในเรื่องของ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    เสียงตามสายซึ่งขาดหายไปท าให้เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เป็นระยะ 
     เวลานานพอสมควร มีเสียงสะท้อนจากประชาชนในเขตเทศบาล 
     ต าบลหางดงว่าท าไมไม่ได้ยินข่าวสารเลย ซึ่งเป็นข่าวสารที่จาก 
     ภาครัฐควรได้น าเสนอให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ในช่วงเวลาที่ 
     ผ่านมาซึ่งก็เห็นได้ว่ามีการท างานของช่างซ่อมบ ารุง ได้ด าเนินการ 
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      ปรับเปลี่ยนในเรื่องของสายส่งสัญญาณแต่ก็ ไม่แน่ ใจว่าการ 
      ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 
     ให้พ่ีน้องประชาชน ขอฝากไว้ด้วย 
นายจาตุรนต์  ดวงแสง   - ประเด็นต่อไปเป็นในเรื่องของลานจอดรถบริเวณหน้าตลาดสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    เทศบาลหางดง  ได้รับแจ้งจากประธานนิติบุคคลหมู่บ้านรุ่งอรุณ  
     ช่วงเช้าจะมีรถประมาณสามคันซึ่ งมีรูปถ่ายประกอบมาด้วย 
      จอดแช่อยู่เป็นประจ า อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ลงไปดูพ้ืนที่  
     จากที่ได้รับการแจ้งมาเนื่องจาก จะมีประชาชนมาใช้บริการจอดรถ 
     ก็จะเห็นว่ามีรถจอดอยู่ตลอด ซึ่งในเรื่องของการจอดแช่หรือจอด 
     ทิ้งไว้เราได้คุยกันไปแล้วและได้มีการด าเนินการแก้ไข แต่ตอนนี้ก็ 
     ยังมีอีก ซึ่งผมก็เคยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการจอดรถเพ่ือ 
     อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด ซึ่งท าให้ 
     ลูกค้าที่จะมาซื้อของในตลาดไม่สามารถจอดรถบริเวณนั้นได้ ขอ 
     ฝากท่านประธานสภาไว้ในส่วนนี้ด้วยครับ   
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านผู้บริหารให้ข้อมูลในส่วนของข้อซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล    เกี่ยวกับเรื่องขยะและเสียงตามสายด้วยครับ ซึ่งในส่วนของเรื่อง 
     ขยะผมเห็นด้วยกับท่านจาตุรนต์ ดวงแสง ที่เป็นปัญหามาอย่าง 
                               ยาวนาน                

นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   เรียนท่านประธานสภาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เรื่องแรกเรื่อง
ปลัดเทศบาล     รถขยะที่จอดอยู่ ผมได้ดูในส่วนของโครงการที่มีการด าเนินการท า 
     อาคารที่จอดรถของรถขยะ ซึ่งมีการได้ออกแบบแล้วอยู่ใน 
       กระบวนการของการท าสัญญา หากโครงการนี้แล้วเสร็จ ขยะท่ีจะ 
     น ามาทิ้งนั้น รถขยะที่จอดอยู่ข้างในจะมีการล็อค ซึ่งขยะภายนอก 
     จะไม่สามารถน ามาทิ้งได้ ซึ่งปัจจุบันรถขยะที่จอดอยู่อยู่บนทาง 
                                                    สาธารณะที่สามารถท้ิงขยะได้เลย และมีน้ าที่ไหลลงมาด้วยหาก  
                                                    อาคารจอดรถไว้เสร็จแล้วก็จะมีการสร้างบ่อพักน้ าด้วย หากมีการ 
                                                    ด าเนินการแล้วเสร็จอาจจะมีการวิเคราะห์ว่าประสบความส าเร็จ 
                                                    อย่างไร จากป้ายที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ติดไว้ ก็ยังมีการด าเนินการ 
                                                    ซึ่งไม่ได้สนใจบางครั้งก็เป็นคนในเขตท่ีน าขยะไปทิ้งบริเวณนั้น ซึ่งเกิด 
                                                    จากรอบการด าเนินการเก็บในแต่ละพ้ืนที่ไม่ตรงตามรอบการด าเนิน 

                     การ จึงขออนุญาตรับไว้เพื่อด าเนินการศึกษา และแก้ไขต่อไป ใน 
                     เรื่องของขยะบริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลหางดงในการตั้งถังขยะ 
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      ได้ลองปรึกษากับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว  
                                                    จะมีการทดลองด าเนินการ ซึ่งการตั้งถังขยะนี้ก็จะง่ายต่อการทิ้งขยะ 
                                                    ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ซึ่งถ้าเราน าถังขยะไปให้แก่ผู้ใช้บริการ จะได้ 
                                                    มีการทดลองตั้ง จ านวน 1 จุดก่อน จะมีการด าเนินการตั้งถังขยะแยก 
                                                    สี ซึ่งตามจุดประสงค์ของเราอยากให้ผู้มาใช้บริการได้ทิ้งขยะ ไม่ใช่ 
                                                    พ่อค้าแม่ค้ามาน าขยะมาทิ้ง เราจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้ 
                                                    บริการเป็นหลกั 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอเชิญท่านสุเทพก่อน เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องไปด าเนินการต่อ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร้อยเอกสุเทพ  ปัญญา    เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภา กระผม ร้อยเอก 
รองประธานสภาเทศบาล    สุเทพ  ปัญญา ขออนุญาตเรียนถามเรื่อง ก่อนที่จะเข้าถึงหน้าฝน 
     เต็มรูปแบบที่ผ่านมาเราพบปัญหา เราจะมีวิธีแก้ปัญหาในการ 
     รับมือกับปัญหาน้ าท่วมอย่างไร จากการลงพ้ืนที่ร่วมกับท่านรอง 
     แสวงและเลขาชรินทร์ ร่วมกับสมาชิกสภาท่านอ่ืน ซึ่งคาดว่าจะได้มี 
     การแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง คาดว่าจะมีการแก้ปัญหาก่อนฤดูฝนที่จะ 
     เข้ามา และประเด็นที่สองจะขอติดตามงานจากบันทึกรายงานการ 
     ประชุม  หน้า 12 เรื่องที่ได้น าเสนอไปในวาระท่ีแล้ว 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอเสริมในส่วนนี้ครับเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมเราจะมี
ประธานสภาเทศบาล    วิธีการป้องกันก่อนหรือไม่  ที่ ไม่ ใช่การน ากระสอบทรายและ 
      การสูบน้ าหลังจากที่ เกิดปัญหาแล้ว หรือมีแนวนโยบายในการ 
     ป้องกันที่เป็นการวางแผนระยะยาวบ้างไหมครับ 
นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ ในมุมมองของผม 
ปลัดเทศบาล     ปัญหาน้ าท่วมซึ่ งผมได้มี โอกาสไปส ารวจ ซึ่ ง ในอดีตมีคลอง  
      ล าเหมือง และมีการยกระดับบ้านให้ขึ้นสูงขึ้น แต่ปัจจุบันเจ้าของ 
     พ้ืนที่ได้มีการปิด การถมทับล าเหมือง ท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้  
     ตามนโยบายของผู้บริหารได้มีการท ารางระบายน้ าเพ่ือระบายน้ า 
     ออกมายังเส้น 108 รอบบริเวณเขตเทศบาลต าบลหางดงซึ่งน้ าที่ 
     ไหลมาคือน้ าของชลประทานแม่ท่าช้าง ซึ่งจะมีการด าเนินการท า 
     คลองส่งน้ า เพ่ือรองรับการระบายน้ าและไม่ท่วมขังในพ้ืนที่ เพ่ือ 
     แก้ไขปัญหาส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งหากน้ าอยู่ในปริมาณที่สามารถรองรับ 
     ได้หรือเรียกที่ว่าน้ ารอระบาย ทางเทศบาลได้ท าหนังสือถึงกรมทาง 
     หลวงเพ่ือด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ าทั้งหมดที่อยู่ในสิ้น 108 
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       เพ่ือรองรับการระบายน้ า จากการท างานของเจ้าหน้าที่พบว่ามีสอง 
     สาเหตุที่ท าให้น้ าท่วมขังคือมีการทิ้งขยะลงในที่สาธารณะซึ่งเราได้มี 
     การน าออกไปแล้วในการท าความสะอาด รางระบายน้ า และ 
      บริเวณหน้าตลาดจะมีท่อประปาขวางทางน้ า ซึ่งจะต้องมีการ 
      ประสานกับทางประปาเพ่ือด าเนินการหรือหาวิธีทางในการแก้ไข 
     ปัญหาในจุดนี้ จากการปรึกษาหารือกับผู้อ านวยการกรมทางหลวง 
     เรื่องงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงรางระบายน้ าใน 
     ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งยังไม่มีงบประมาณที่วางไว้เพ่ือด าเนินการ 
     ในส่วนนี้  
นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   ในเรื่องของปัญหาน้ าท่วมยังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่ยังมีปัญหานี้อยู่ คือ
ปลัดเทศบาล     หมู่บ้านสมหวัง หากมีฝนที่ตกในปริมาณมากก็จะเกิดน้ าท่วม  
     ภายในหมู่บ้านมีรูท่อขนาดใหญ่ที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้จากการเข้าไป 
     ส ารวจของผมและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
     เทศบาล หากเกิดมีน้ าล้นในปริมาณที่เกิดฝนตกมากก็จะท าให้มีน้ า 
     ทะลักเข้ามา โอกาสที่จะท าได้ก็คือจะต้องปิดรูน้ าเพ่ือไม่ให้น้ าทะลัก 
     เข้ามาอีกได้ 
นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   ถนนสาธารณะอีก 1 เส้นคือ บริเวณคันคลองเล็กบ้านแม่ขัก หากมี
ปลัดเทศบาล     ปริมาณน้ าที่ส่งมาเยอะก็จะเกิดท่วมได้ ในการด าเนินการจะต้องมี 
     การประสานชลประทานเพ่ือด าเนินการขุดลอก และคอยดูหรือ 
     สังเกตปริมาตรน้ าที่ ไหลลงสู่ล าเมือง รวมถึงการส ารวจ ความ 
       เหมาะสมในการใช้งานของท่อระบายน้ าระหว่างสองฝั่งถนน  
      (ท่อลอดใต้ถนน) ช่วงก่อนหน้าฝนเพ่ือด าเนินการเตรียมและ 
       ป้องกันฤดูฝนที่จะเกิดขึ้น อาจจะมีเศษไม้หรือเศษใบไม้ที่ทับถมท า 
     ให้การระบายน้ าไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผมคิดว่าการ 
     เตรียมกระสอบทรายเป็นเบื้องหลังในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นเรา 
     จะต้องมีวิธีการด าเนินการแก้ไข เช่น การขุดลอกก่อนที่จะเข้าถึง 
     ฤดูหน้าฝน  

นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   อีกหนึ่งโครงการคือการน าโครงการเข้าแผนโดยการส ารวจปัญหา
ปลัดเทศบาล     แล้วน าเข้าสู่สภา จะต้องรบกวนและขอความช่วยเหลือจากท่าน 
     สมาชิกทุกท่านในการให้ข้อมูลและเห็นชอบในการด าเนินการต่อไป  
     หากโครงการต่าง ๆ สามารถบรรจุลงในแผนได้แล้วก็จะมี 
     งบประมาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนได้ทันท่วงที 
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นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอบคุณครับ ท่านอ่ืนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหม เชิญท่านจาตุรนต์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายจาตุรนต์  ดวงแสง   ประเด็นที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้คือประเด็นต่อเนื่อง มีประเด็น  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    ติดค้างที่คุยกับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
     ต้องขอแสดงความยินดีกับเทศบาลต าบลหางดงที่ได้ปลัดเทศบาล 
     ที่สามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ขอต่อในเรื่องของรถขนถ่าย 
     ขยะที่ได้พูดไปเมื่อช่วงที่แล้ว ที่ว่าเราจะท าเป็นรั้วรอบขอบชิด 
     ชิด เพ่ือที่จะไม่ให้มีขยะจากนอกพ้ืนที่มาทิ้งโดยมีการล็อคกุญแจ
     คิดว่ายังไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการใช้แก้ไขปัญหาถึงแม้ว่า  จะน า
     รถไปจอดข้างในและมีรั้วรอบขอบชิด จากที่เห็นยังมีการน าขยะ 
     มาวางในบริเวณที่เป็นทางสาธารณะก็ยังเคยเจอ ประเด็นส าคัญ 
     คือกล้องวงจรปิด เดิมกล้องวงจรปิดที่ยังมีอยู่ ที่ติดบริเวณร้าน 
     ขายเสื้อผ้าฝั่งตรงข้ามแต่ไม่สามารถส่องถึงได้ เราจะด าเนินการ
     อย่างไรได้บ้างเราจะสามารถติดกล้องวงจรปิดบริเวณห้องน้ าได้ 
     หรือไม่ และท่ีส าคัญฝากในเรื่องของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเรา 
     ด้วย ในการท างานและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 

นายอรรณพ    จันทรบุตร    มีท่านอื่นไหมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของเสียงตามสาย น าเรียนเบื้องต้นจาก
ปลัดเทศบาล     เมื่อก่อน ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ตลอดแต่ปัจจุบันเงียบไปแล้ว 
     จึงได้มีการด าเนินการให้บุคลากรลงไปส ารวจพ้ืนที่จากปัญหาเสียง 
     ตามสายที่ให้บริการ ซึ่งพบว่าเสียงตามสายของเรามีสองระบบคือ 
     เสียงตามสายแบบมีสายและไร้สาย ซึ่งเสียงตามสายแบบมีสายของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาทุกที่เนื่องจากสายไฟฟ้าของ 
     โทรศัพท์ได้มีการพลาดร่วมด้วย ทั้งหมด 45 จุดซึ่งตอนนี้ดังแค่จุด 
     เดียว ที่เหลือโดนตัดสายหมด ท าให้เกิดปัญหาในการประกาศเสียง 
     ตามสาย ตอนนี้ได้ให้ทางทีมช่างด าเนินการต่อสายและส ารวจว่า
      เราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง ซึ่งตอนนี้หรือปัจจุบันนี้หาก  
     มีการโดนตัดจากไฟฟ้าหรือโทรศัพท์อีกก็ จะต้องเกิดการซ่อมจน 
     เสียงบประมาณ ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการคือประสานงานกับ 
     การไฟฟ้า ซึ่งต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เทศบาลไปขอ 
     ติดตั้งจากไฟฟ้าฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์การโทรศัพท์ใช้บริการ 
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      แบบเช่า ดังนั้นในการด าเนินการของบริษัทโทรศัพท์เอกชนอาจจะ 
     ตัดโดยที่ไม่ได้ค านึงถึงว่าเป็นสายของใคร มาตัดโดนสายของเราจึง 
     ท าให้เกิดปัญหาขึ้น จึงมีแนวคิดในการประสานงานกับการไฟฟ้า  
     ในการหาแนวทางในการป้องกันการโดนตัดสาย จึงอาจจะต้องมี 
     การท าหนังสือไปยังการไฟฟ้าเ พ่ือปรึกษาหารือ ว่าสายของ 
     เทศบาลหรือสายในลักษณะแบบนี้หากมีการตัดรื้อถอนควรแจ้ง 
     เทศบาลก่อน และบางครั้งเราอาจจะต้องดูแลเองด้วย ซึ่งเป็น 
     ปัญหาที่เกิดกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในหลายที่  
นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา   ส่วนเสียงตามสายแบบไร้สาย  มีทั้งหมด 17 ที่ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ปลัดเทศบาล     ท างานของ กสทช. ที่มีการอนุญาตขึ้นซึ่งคลื่นอาจจะมีความ 
     ผิดพลาด เพราะฉะนั้นเสียงตามสายแบบไร้สายจะต้องมีการ 
      ปรับเปลี่ยนใหม่ให้มีขึ้นตรงกับที่ก าหนด ตามระเบียบ รวมไปถึง 
     การจ ากัดความถี่ซึ่งทาง กสทช. จะขยายความถี่ในอัตราที่ต้องมี 
     การด าเนินการซื้อเป็นประจ า ซึ่งทางเทศบาลจะต้องมีการปรับให้ 
     ได้ขึ้นความถี่ที่ตรงตามก าหนด หากมีการเปลี่ยนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่  
     จุดละประมาณ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 17 จุดกว่า 400,000  
     บาท ซึ่งหากเป็นการลงทุนก็อยากจะปรึกษาทางสภา ในการ 
       ด าเนินการอาจจะต้องมีการลงทุนปรับเป็นเสียงตามสายแบบไร้ 
     สายให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ กสทช. ก าหนด ควรเป็นเสียงไร้สาย 
     ที่สามารถกระจายได้อย่างครอบคลุม อาจจะต้องมีการลงทุนเพ่ือให้ 
     เป็นประโยชน์ระยะยาว ขออนุญาตตอบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ 
     หากต้องการความสมบูรณ์แบบผมคิดว่าเราควรติดแบบไร้สาย  
      ขอน าเรียนท่านประธานสภาเพียงเท่านี้ครับ 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับในการอนุมัติจากสภา 
ประธานสภาเทศบาล     จะต้องดูในส่วนของความคุ้มทุนที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด  
     ท่านอ่ืนมีข้อเสนอไหมครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกในส่วนของเรื่อง 
     แจ้งให้ทราบครับ 
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหางดง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   ต าบลหางดง วันนี้ถือว่าได้เนื้อหาสาระครบถ้วน บางเรื่องที่ยังไม่ได้ 
     ตอบหรือขอเป็นเรื่องที่จะให้ข้อมูลภายหลังเพราะเป็นเรื่องของงาน 
     ปฏิบัติ แต่บางอย่างก็จะเป็นเรื่องที่เราสามารถเสริมเพ่ิมเติมและ 
     ขยายความได้  
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นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์   ในวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ 8.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ จะขออนุญาตให้
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและงบประมาณ ประกอบกับท่านปลัดเทศบาล 
     ได้ให้ข้อมูลในการเสริมด้วย ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้ 
     ด าเนินการตามหัวข้อครับ 
นางสิริพร  สมบูรณ์   เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   นางสิริพร  สมบูรณ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จะขอชี้แจง 
     รายละเอียด 
      1. รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ 
     เทศบาลต าบลหางดงประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นผลมาจากการที่  
     ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึก 
     ข้อมูลในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ก.ถ. ตามวิธีที่ 
     ก าหนด ประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหางดง 
     ซึ่งมีทั้งหมดจ านวน 8 ด้าน ตามเอกสารที่ได้ส าเนาแจกให้กับทุก 
     ท่าน โดยจะขอสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินมาตรฐาน 
     ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ประจ าปีพุทธศักราช 2565 เป็นการใช้ข้อมูลของการด าเนินงาน 
     ของปี พ.ศ. 2564ซึ่งทางส านักงานได้รวบรวมและชี้แจงในตัวชี้วัด 
     ของเทศบาลต าบลควรเร่งรัดให้มีการด าเนินงาน มี 3 ด้าน  
     ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนใน 

ความรับผิดชอบพบว่าเทศบาลต าบลจ านวน 186 แห่ง มีการ 
บันทึกข้อมูลในระบบและมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านค่ามาตรฐาน 
ขั้นต่ า ทั้งนี้เทศบาลต าบลควรด าเนินการส ารวจข้อมูลถนนและ  
จัดท าแผนการซ่อมแซมประเมินบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา   

 เพ่ือให้ถนนสามารถใช้งานได้นานขึ้น  
นางสิริพร  สมบูรณ์   ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง เทศบาลต าบลควรจะด าเนินการจัดท า 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   หรือสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดหรือผังเมืองรวมเมือง 
     หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและ 
       ด าเนินการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไป 
     ตามผังเมืองรวมจังหวัดหรือผังเมืองรวมเมืองหรือเมืองรวมชุมชน 
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นางสิริพร  สมบูรณ์   ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา เทศบาลต าบลควรจะด าเนินการส ารวจ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในพ้ืนที่และให้การสนับสนุนด้าน 
     การศึกษาหรือการเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์และมีการติดตามผลหรือ 
      อาจจะประสานงานส่ งข้อมูลให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและ 
     ด าเนินการร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา  
     เพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง 
     ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ซึ่งทางส านักปลัดเทศบาลโดยงาน 
     วิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปผล 
     รวมถึงข้อเสนอแนะโดยท าเป็นบันทึกให้ทางผู้บริหารได้สั่งการ และ 
     แจ้งให้แต่ละกองได้ด าเนินการแก้ไขหรือด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
     แก้ไขปัญหาตามท่ีส านักงานได้ให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ 
นางสิริพร  สมบูรณ์   เรื่องที่ 2, 3, 4 เป็นเรื่องของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านไปแล้ว จะขอชี้แจงและให้รายละเอียด 
      เพ่ิมเติมในส่วนของหัวข้อที่ 2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2566 ถึง 2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ 
     วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เอกสารจะเป็นปกสีส้ม ซึ่งโครงการที่ได้ 
     เพ่ิมเติมมีทั้งหมด 6 โครงการ โครงการที่ขอเพ่ิมเติม 
        1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ 
     สังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
       คุณภาพชีวิต ตั้งงบประมาณไว้ ปีพ.ศ. 2567 ถึง 2570 ปีละ  
     30,000 บาท (รายละเอียดตามหน้า 13 และ 14) 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอสอบถามเพ่ิมเติมครับในการตั้งก าหนดงบประมาณจ านวน 
ประธานสภาเทศบาล    30,000 บาท อ้างอิงจากประชากรตามจริงหรืออย่างไรครับ 
นางสิริพร  สมบูรณ์   จะได้ขอให้ทางกองสวัสดิการสังคมช่วยชี้แจงค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    
นางสุนทรี  สุรินทร์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   และท่านนายกเทศมนตรีต าบลหางดงรวมถึงคณะผู้บริหาร  
      ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของการตั้ งงบประมาณในแผนงาน 
     ช่วยเหลือประชาชนจ านวน 30 ,000 บาทนั้น เราได้ใช้แนวทาง 
     ของการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบไว้ ให้องค์กร 
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      ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเงินช่วยเหลือกับประชาชนตาม 
      อ านาจหน้าที่ของการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายรายการที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 
     ใช้งบประมาณเพ่ือการด าเนินงานจึงขอตั้งงบประมาณไว้เพียงแค่นี้  
     และขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าจากการเงินที่เคยใช้ในการช่วยเหลือ 
     ประชาชนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ 
     จะมีการสงเคราะห์ร่วมด้วย โดยการส่งเรื่องให้ทางกระทรวงเพ่ือ 
     ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ซึ่งเราสามารถด าเนินการขอความ 
     ช่วยเหลือไปทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อยู่ แต่ 
     ถ้าหากไม่เพียงพอหรือเกรงว่าจะล่าช้าสามารถใช้งบประมาณตาม 
     ระเบียบนี้ได้ผ่านทางคณะกรรมการช่วยเหลือซึ่งจะต้องไม่ซ้ าซ้อน 
     ในการเบิกงบประมาณ ดังนั้นจึงขอตั้งไว้ให้เหมาะสมกับฐานะ 
     ทางการเงินและการคลังของเทศบาล 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ตามโครงการได้เขียนไว้ว่าสร้างไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
ประธานสภาเทศบาล     ตอนนี้ได้มีคนใช้บริการอยู่ไหมครับ  
นางสิริพร  สมบูรณ์   ยังมีผู้มาใช้บริการแต่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมส าหรับกลุ่มวัยรุ่นเราจึง
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   มีการเขียนป้ายติดในส่วนของการปิดปรับปรุงเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
     ปัญหาในระยะสั้นค่ะ 
นางสิริพร  สมบูรณ์   โครงการที่ 6 หน้า 21 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานทั่วไป 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   โครงการส ารวจข้อมูลปรับปรุงส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
     ข้อมูลป้ายและการให้บริการนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     การจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายคือ  
     จะด าเนินการในส่วนของผู้เสียภาษี ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการใน 
     หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ พ.ศ. 2567 จ านวน 50,000 บาท 
นางสิริพร  สมบูรณ์   ต่อไปเป็นเรื่องที่ 3 หน้าปกสีเหลือง การประกาศใช้แผนพัฒนา
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 ถึง 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  
      พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 หน้า 12 -  
     14 เป็นการเปลี่ยนแปลง เป็นของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เดิม 
     โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 ถึง 2570 ล าดับ 
     ที่ 2 หน้า 206 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สามเมื่อปี 2565 คือ 
     โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เดิมตั้งงบประมาณไว้ 
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      ปีละ 20,000 บาท และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น 
       80,000 บาท โดยทางกองสวัสดิการสังคมได้เพ่ิมกิจกรรม จัดชม 
     ภาพยนตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เข้าไปอีก 
     หนึ่งกิจกรรม 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ที่ผ่านมาได้ท าไหมครับ โครงการนี้ 
ประธานสภาเทศบาล      
นางสุนทรี  สุรินทร์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพส าหรับในปีนี้ยังไม่ได้ท าแต่ในปีที่
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   ผ่านมาเป็นปีที่ได้ท ามา จะเป็นโครงการมอบรางวัลให้กับครอบครัว 
     ดีเด่นและมีการจัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ 
     เข้มแข็งภายในครอบครัว 
นางสิริพร  สมบูรณ์   ต่อไปหน้า 16 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ สานสายใยท้องถิ่น ขอเปลี่ยนแปลง  
     หน้า 19 โดยการเพ่ิมงบประมาณจากเดิม 100,000 บาทเป็น  
     200,000 บาท และ ปรับลดเป้าหมายที่เป็นผลผลิตของโครงการ  
     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ 
      อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นรวมถึงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
นางสุนทรี  สุรินทร์    ข อ ชี้ แ จ ง เ พ่ิ ม เ ติ ม เ ดิ ม กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ช ม ภ า พ ย น ต ร์      
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมหลักจะเป็น 
     กิจกรรมการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุแต่เนื่องจากชมภาพยนตร์ได้รับ 
     การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สูงอายุและอยากจะขยายสู่วัยอ่ืนใน 
     ครอบครัวเพ่ือให้ได้สานสัมพันธ์ในช่วงวัย จึงมีการเปลี่ยนแปลง 
     โครงการให้ไปอยู่ในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
     แทน และในโครงการเสริมสร้างผู้สูงอายุ ในกิจกรรมรดน้ าด าหัวนี้  
     ในปีงบประมาณ 2566 เราใช้งบประมาณไปเพียง 80,000 บาท  
     จาก 100,000 บาทแต่ในปีถัดไปเราจะขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม 
     เป็น 200,000 บาทเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้นและมี 
     กิจกรรมอื่นเพ่ิมข้ึน 
นางสิริพร  สมบูรณ์   เรื่องที่ 4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 ถึง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  2570 แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม  
     2566 รายละเอียดจะเป็นเล่มปกสีฟ้า หน้า 12 บัญชีโครงการเงิน 
     อุดหนุน แผนงานเดิมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน 
     ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรม 
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      ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจ าปีพ.ศ. 2566 เดิมตั้งไว้ เพ่ืออุดหนุน 
     ชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหางดงจ านวน 20,000 บาท ขอ 
     แก้ไข หน้า 14 เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท 
     รายรับรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมแผนงาน 
     สังคมสงเคราะห์เป็นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ 
     แก้ไขปีที่จะด าเนินการเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    เชิญท่านทรงศิริ กองเพชร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางทรงศิริ  กองเพชร   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหางดง เจ้าหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล    ทุกท่าน ดิฉันนางทรงศิริ  กองเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
      หางดงเขต 1 ขออนุญาตติดตามงานในส่วนของการของบจาก 
     ประชุมในงวดที่แล้วที่ท่านรองแสวงได้ขอไปในส่วนของการ 
      ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถหน้าตลาดขอสอบถามเรื่องการ 
     ด าเนินการว่าถึงไหนแล้ว ในส่วนของการติดไฟและการตีเส้น  
      รางระบายน้ ามีการแก้ไขหรือไม่ ขอฝากท่านประธาน  เรื่องที่ 2  
     สอบถามเรื่องสุสานสันดวงดีที่ต้องได้รับการพัฒนา ขอน าเรื่องนี้กับ 
     เข้ามาในสภาตรงนี้  ขอน าเรียนให้ฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงด้วย 
      ขอบคุณค่ะ 
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกที่เคารพทุกท่าน ส าหรับโครงการ
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   ตลาดจ านวน 2 โครงการ เรื่องนี้ที่เรายังไม่ได้ท ามาก่อนหน้านั้น 
     เพราะเรารอเงินงบประมาณ ซึ่งตอนนี้งบประมาณนี้ได้มาแล้ว  
     ตอนนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญาไปเมื่อประมาณสาม 
     วันที่ผ่านมาทั้งเรื่องของไฟฟ้ารางระบายน้ าของบริเวณลานจอดรถ 
     หน้าตลาด อีกไม่นานคงมีการลงมือปฏิบัติงาน ส าหรับในเรื่อง 
     สุสานสันดวงดีจะได้ขอให้ท่านที่ปรึกษานายกได้ชี้แจง การแก้ไข 
     ปัญหาอาจจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปที่ละอย่าง หาก 
      จะต้องด าเนินการพร้อมกันอาจจะต้องใช้งบประมาณอย่างมากใน 
     การด าเนินงาน อีกทั้งยังมีเศษขยะที่แอบทิ้ง เศษไม้ที่จัดอยู่ในสวน 
     ก็น าไปทิ้งบริเวณนั้นด้วย ซึ่งขอเรียนตามตรงว่าในการบริหารยาก 
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นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์     ขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะย้ายศูนย์กายภาพจากหน้าวัดทรายมูล ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   เดิมเราเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัด เราไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก 
     กรมหรือหน่วยงานอ่ืนได้ จะมีการย้ายวันที่ 18 กันยายน 2566  
     นี้ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านร่วมมือกันในการด าเนินการ  
      และเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต้องเรียนให้ทราบว่า 
     รัฐบาลไม่สามารถให้เราจัดตั้งได้ หากยังไม่มีรัฐบาลเงินงบประมาณ 
     ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการก็จะไม่สามารถจัดสรรได้ จะสามารถ 
     จ่ายได้แค่เงินค่าใช้จ่ายประจ าเท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินพัฒนาได้  
     เพราะไม่มีเงินจัดสรรจากรัฐบาล  
นายจ ารูญ  เร่งถนอมทรัพย์     ในส่วนของเรื่องการป้องกันน้ าท่วม เราได้ด าเนินการในส่วนของ
นายกเทศมนตรีต าบลหางดง   ลอกรางระบายน้ าเรียบร้อยแล้ว ในพ้ืนที่ของเราที่ด าเนินการไป 
     แล้ว เพ่ือจะอ านวยความสะดวกให้น้ าได้ไหลหรืออย่างรวดเร็ว  
      จากการส ารวจพ้ืนที่ของบุคลากรร่วมกับสมาชิกสภา ได้มีการ 
     ส ารวจเพื่อน าข้อมูลเข้ามาบรรจุในแผน 
นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอุดมศักดิ์  ค าปวน    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี    สุสานสันดวงดี ตามที่ได้ปรึกษาหารือกับท่านรองแสวง และได้หาวิธี 
     ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรี 
      เตรียมการด าเนินการรวมถึงงบประมาณ เทคอนกรีตโดยรอบแต่จะ 
     มีการด าเนินการเป็นช่วง ขอเรียนให้ทราบว่าได้มีการดูแลและ 
     ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
นางทรงศิริ   กองเพชร   ขออีกหนึ่ งเรื่องขอสอบถามผู้บริหารผ่านไปทางผู้อ านวยการ 
เลขานุการสภาเทศบาล    กองสาธารณสุขฯ ในส่วนของตลาดเรายังมีการจัดการในส่วนของ 
                                                การล้างตลาดหรือฆ่าเชื้อเหมือนในอดีต เรายังมีแผนในการด าเนินการ 
                                                    อยู่หรือเปล่า 
นายสาคร  การะหงษ์   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิก ขอเรียนว่าวันนี้ก็มี
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   แผนที่จะด าเนินการในการล้างตลาด มีการนัดกับเจ้าหน้าที่ในเวลา  
     13:30 น. ในอดีตมีการด าเนินการสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งซึ่ง 
     ปัจจุบันได้มีการปรับแผนในการท างานเป็น 1 ครั้งใน 2 - 3   
     สัปดาห์ เนื่องจากปัญหาที่มีคือเรื่องของน้ าเสียและน้ าขังอุดตัน  
      ซึ่งมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 
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นายอรรณพ    จันทรบุตร    ขอติดตามทวงถามประเด็นจากการประชุมคราวที่แล้ว ขอสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล      ผู้อ านวยการกองคลังจากประเด็นที่สอบถามเมื่อข่าวที่แล้วเรื่อง 
     ต้นทุนของน้ าในการผลิตน้ าบริโภค และมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัด 
     งานที่ผ่านมา ขอฝากทางผู้บริหารช่วยตามเรื่องให้อีกครั้งหนึ่งด้วย 
นางปาริชาติ  ทุพแหม่ง   เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในตัวต้นทุนการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง    ผลิตน้ าดื่มอยู่ในเอกสารที่แนบที่แจกเอกสารให้ทุกท่านในส่วนของ 
     การรายงานเงินสะสม เป็นเอกสารชุดเดียวกัน เป็นตารางแสดง 
     ต้นทุนการผลิตน้ า ประจ าปีงบประมาณ 2566 เราจะผลิตน้ าเป็น 
     แบบแพ็คจ านวนสองขนาดและแบบถังมีทั้งการจ าหน่ายและให้ใช้ 
      บริหารจัดการภายในเทศบาล ก็จะมีรายการสรุปทั้งการจ าหน่าย 
     และการเบิกไปใช้ตามเอกสารที่แนบมา ซึ่งตัวต้นทุนเราไม่สามารถ 
     ที่จะระบุได้เพราะค่าไฟยังเป็นหม้อรวมของโรงเรียน ซึ่งตอนนี้ได้ท า 
     หนังสือขอแยกหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วให้เป็นสัดส่วน ขอบคุณค่ะ 
นางสาวเพลินศิริ  อนุวัฒนวงค์   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา   ราชการทุกท่าน ในส่วนของงานที่ ได้จัดขึ้นในส่วนของกอง 
      การศึกษาของกิจกรรมสงกรานต์ มีการตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด  
     100 ,000 บาท ใช้ไปทั้งหมด 96 ,174 บาท เป็นรายการ 
      ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาการ 
     ด าเนินงาน 
นางสุนทรี  สุรินทร์    ขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนของกองสวัสดิการสังคมในโครงการ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ   เสริมสร้างฯ งานรดน้ าด าหัวตามแผน ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้ไป  
     77,614 บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ การจัดบูธนิทรรศ - 
     การ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า 
     ชุดการแสดง และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ และขอชี้แจงในโครงการ 
     การปรับสภาพภูมิทัศน์แวดล้อมให้แก่ผู้สูงอายุ จากพัฒนาสังคม 
     และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  รายนายชาตรี   
      ศรีสุวรรณ บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ที่ 2 ต าบลหางดง เนื่องด้วยได้รับ 
     แจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีคนพิการต้องการความช่วยเหลือประสงค์ขอ 
     ซ่อมแซมห้องน้ าเนื่องจากเดิมเป็นห้องน้ าแบบส้วมซึม จากการลง 
     ส ารวจพ้ืนที่เจ้าของบ้านได้แจ้งว่าอยากจะขอปรับปรุงลานจอดรถ 
     ด้วย กองช่างจึงได้กรุณาประเมินค่าใช้จ่ายในการประมาณการและ 
 
 
 






